

Source :

ไทยโพสต์

60215633

Date :

21 ส.ค. 2560

Page :

17

No :

เดือนชาวไร่อ้อย 6 จังหวัดภาคตะวันตก เผาไร่วังตึกเตบไฮโรไกลฟอส ระบาดทำลายพลผลิต

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของวัฏอ้อย ในเขตพื้นที่ปลูกอ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เริ่มพบตึกเตบไฮโรไกลฟอสหรือตึกเตบข้าว ประมาณวัยที่ 1-2 ในแปลงอ้อยและรอบๆ แปลงอ้อยที่มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นแต่ยังไม่พบการทำลายในอ้อย จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรเผาร้าง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่การระบาดมักจะระบาดในดงวัชพืชรอบๆแปลง ตึกเตบไม่ได้พื้กเป็นตัวย่อนในแปลงอ้อยแต่จะวางไข่และฟักเป็นตัวย่อนที่หัวไร่ปลายนาน แล้วระบาดเข้าในแปลงปลูกอ้อย ตรวจจับที่หัวไร่ปลายนานไม่ได้ขยายแปลงหรือไถดิน ตึกเตบก็จะระบาดทุกปี แต่ถ้าพื้นที่ใดถูกชาวไร่ไถด้วยรถแทรกเตอร์ตึกเตบจะลดน้อยลงไปทุกปี สุดท้ายก็จะหายไปเอง

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดตึกเตบไฮโรไกลฟอส มีดังนี้ 1.การเขตกรรม ตึกเตบชนิดนี้จะวางไข่บริเวณหัวไร่ปลายนาน หรือขอบแปลงอ้อยที่วัชพืชขึ้นหนาแน่น หากได้กำจัดวัชพืชโดยการไถรถแทรกเตอร์ไถกลับไป-มา ไข่ของตึกเตบจะถูกทำลาย โดยจะต้องทำหลังจากตึกเตบวางไข่

ประมาณเดือนตุลาคม-มีนาคม หรือไปจนถึงเดือนเมษายน 2.การดักจับตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืนเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารใช้รับประทาน 3.การวางกับดักเหยื่อพิษ เพื่อล่อให้ตึกเตบมากินและตายในที่สุด 4.การฉีดพ่นสารเคมี การฉีดพ่นสารเคมีจะทำก็ต่อเมื่อมีการระบาดรุนแรงและมีความเสียหายต่อผลผลิต สารเคมีที่แนะนำ Carbaryl (เซฟวิน 85% ดับเบิ้ลยูพี) ใช้ได้ผลดีกับตึกเตบในระยะตัวย่อน นอกจากนี้ในธรรมชาติยังมีศัตรูธรรมชาติไว้คอยควบคุมอีกด้วย ได้แก่ ต่อ, หมาร่า, ตัวงน้ำมัน, เตนเบียนไข่ตึกเตบ, แมลงหางหนีบ และเชื้อราเอนโทมอพธอร่ากริลโล

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผาติดตามสถานการณ์การระบาดของตึกเตบไฮโรไกลฟอสอย่างต่อเนื่อง หากพบการระบาดให้รีบกำจัดตามคำแนะนำข้างต้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-440926-7 หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน